

ถกทดสอบโอเน็ต26เม.ย.นี้

ทปอ.ชี้ปรับเล็กไม่ต้องประกาศล่วงหน้า3ปี

● ทปอ.เล็งประชุมหารือทดสอบโอเน็ต 26 เม.ย.นี้ ซึ่งอาจไม่ประกาศให้เด็กทราบล่วงหน้า 3 ปี แจงเหตุปรับเล็ก สัดส่วนและองค์ประกอบตามเดิม หวังรอดผล มศว วิเคราะห์คะแนนโอเน็ตมีผลต่อการจบมหาวิทยาลัยหรือไม่ คาดปลายปี 2558 น่าจะได้ข้อสรุป

ศ.ดร.ประสพ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าการประชุม ทปอ.วันที่ 26 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะมีการหารือถึงกรณีที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติลดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เสนอ โดยให้เริ่มในปีการศึกษา 2558 ว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณา หรือมี

มติอย่างไรในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2559 เพื่อประกาศให้นักเรียนชั้น ม.5 ที่จะขึ้นชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ สำหรับการประกาศให้นักเรียนทราบล่วงหน้าถึง 3 ปี อาจไม่ต้องประกาศ เพราะถือเป็นการปรับเล็ก อีกทั้งสัดส่วนและองค์ประกอบหลักในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยยังคงใช้เหมือนเดิม ได้แก่ คะแนนผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร 20% คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือแกต และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต 50% และโอเน็ต 30% แต่รายละเอียดของโอเน็ตอาจต้องปรับเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นคงต้องรอดูผลการวิจัยคะแนนโอเน็ตของนักเรียน ที่ ทปอ. มอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไปดำเนินการว่า คะแนนโอเน็ตจะมีผลต่อการ

จบมหาวิทยาลัยหรือไม่ และควรใช้คะแนนโอเน็ต 8 กลุ่มสาระฯ หรือ 5 กลุ่มสาระฯ ซึ่งคาดว่าจะปลายปี 2558 น่าจะได้ข้อสรุป และเสนอที่ประชุม ทปอ. เพื่อพิจารณาต่อไปว่าจะต้องใช้องค์ประกอบใดบ้างในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้ามีการปรับใหญ่ต้องแจ้งให้เด็กทราบล่วงหน้า 3 ปี

สำหรับการสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหรือแอดมิชชันส์ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น ทปอ.มีมติจะยังใช้คะแนนโอเน็ต 8 กลุ่มสาระฯ เป็นองค์ประกอบในการเข้าเรียนต่อร้อยละ 30 เช่นเดิม เพื่อให้กระทบเด็กที่จะสอบแอดมิชชันส์ในปี 2558 ถึง 3 แสนคน อีกทั้งเห็นว่าโอเน็ตเป็นข้อสอบกลาง การให้สถานศึกษาออกข้อสอบหรือวัดผลอาจทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ทั้งการสอบ 8 กลุ่มสาระฯ มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมความรู้ท้องถิ่น จังหวัดไปจนถึงสากล